

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2568

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7 ม.ค.68 ไทย “อดีต ส.ส.พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาถูกยิงเสียชีวิตในไทย”

นสพ.Khmer Times รายงานว่า ในวันเดียวกัน นาย Lim Kimya (อายุ 73 ปี/2568) อดีต ส.ส.พรรคสงเคราะห์ชาติ (CNRP) ฝ่ายค้านกัมพูชา ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณใกล้วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ภายหลังจาก นาย Lim Kimya พร้อมภรรยาชาวฝรั่งเศสและญาติชาวกัมพูชา โดยสารรถบัสจาก จ.เสียมราฐ กัมพูชา ถึงกรุงเทพฯ ด้าน จนท.ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุและแรงจูงใจในการฆาตกรรม

8 ม.ค.68 เมียนมา “กองทัพอาระกันยึดสถานีท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัฐยะไข่”

สนข. Myanmar Now รายงานว่า กองทัพอาระกัน (AA) เข้ายึดสถานีท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เมืองอัน รัฐยะไข่ ปัจจุบัน เหลือเพียงท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเมืองเจ้าผิวเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเมียนมา ทำให้รัฐบาลเมียนมาไม่มีอำนาจควบคุมท่อส่งน้ำมันและก๊าซได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากหลายประเทศ ได้แก่ บริษัท China National Petroleum Corporation (CNPC) ของจีน บริษัท POSCO ของเกาหลีใต้ บริษัทจากอินเดีย และบริษัท Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ของรัฐบาลเมียนมา มีความยาว 500 ไมล์ ผ่านรัฐยะไข่ ภาคมะกัวย ภาคมณฑลทะเลย์ รัฐฉาน เข้าสู่มณฑลยูนนานของจีน

9 ม.ค.68 **เมียนมา “หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมญี่ปุ่นสารภาพเป็นผู้ลักลอบขนวัตถุนิวเคลียร์จากเมียนมา”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เมื่อ 8 ม.ค.68 ที่ระบุว่า นายทาเคชิ เอบิซาวะ อายุ 60 ปี หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมชาวญี่ปุ่น ให้การรับสารภาพว่าสมคบคิดกับเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับกรลักลอบขนวัตถุนิวเคลียร์ ซึ่งรวมทั้ง ยูเรเนียม และพลูโตเนียมเกรดอาวุธจากเมียนมาไปยังประเทศต่าง ๆ พร้อมกันนี้ นายเอบิซาวะ ยังยอมรับสารภาพในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด และอาวุธยุทโธปกรณ์ข้ามชาติ ทั้งนี้ ในห้วง ก.พ.67 ทางกรสหรัฐฯ ตั้งข้อหานายทาเคชิ เอบิซาวะ ว่าสมคบคิดในการลักลอบขนวัตถุนิวเคลียร์จากเมียนมา เพื่อให้อิหร่านนำไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ในปี 2565 นายเอบิซาวะ ยังถูกตั้งข้อหาลักลอบขนยาเสพติด และอาวุธยุทโธปกรณ์ข้ามชาติอีกด้วย

11 ม.ค.68 **เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศในรัฐยะไข่ ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตกว่า 40 ราย”**

สหประชาชาติระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่หมู่บ้านจ็อกนิมอ ใน อ.ยันบาย เมื่อ 8 ม.ค.68 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40 ราย และทำให้บ้านเรือนกว่า 500 หลังพังเสียหาย ขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) และกองทัพอารากัน (AA) ยืนยันการโจมตีดังกล่าว โดยกองทัพอารากันระบุว่าเหตุการณ์ข้างต้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 26 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย ด้านรัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่าปฏิบัติการนี้เป็นการโจมตีผู้ก่อการร้าย ทั้งนี้ เมียนมายังคงเผชิญหน้ากับความขัดแย้งหลังการรัฐประหารในปี 2564 ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดกระแสการต่อต้านและการปฏิวัติกระจายในหลายพื้นที่

13 ม.ค.68 **เมียนมา “กองกำลัง TNLA ประกาศจะกลับมาร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมา”**

สนช. Radio Free Asia รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) เมื่อ 11 ม.ค.68 เนื่องในวันครบรอบ 62 ปี วันปฏิวัติแห่งชาติตะอาง ระบุว่า TNLA จะกลับมาร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาอีกครั้ง หลังจากส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่ พ.ย.67 แต่ไม่ได้รับการตอบรับ การประกาศเพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายเดิมของกลุ่มที่จะโค่นล้มรัฐบาลเมียนมา ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า แถลงการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า TNLA ตระหนักดีว่าไม่สามารถบรรลุสันติภาพได้โดยลำพัง และการควบคุมพื้นที่จะไม่ยั่งยืนหากรัฐบาลเมียนมามีอำนาจปกครองประเทศ ทั้งยังบ่งชี้ว่า การสู้รบจะทวีความรุนแรงในภาคมัณฑะเลย์ ภาคสะไก้ และรัฐฉานตอนใต้

14 ม.ค.68 เกาหลีเหนือ “เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง”

สนข.Reuters รายงานว่า เกาหลีเหนือทำการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลหลายลูกจากเมืองคังกเย จังหวัดจางกัง ไปยังชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยขีปนาวุธมีระยะทางประมาณ 250 กม. ทั้งนี้ การยิงขีปนาวุธในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่นายทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น เดินทางเยือนกรุงโซล โดยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างประณามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ พร้อมให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างกัน อนึ่ง ก่อนหน้านี้นายแอนโธนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ขณะที่สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ ระบุว่า การทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพในการยับยั้งสหรัฐฯ และดึงความสนใจจากทรัมป์

14 ม.ค.68 เมียนมา “กองกำลัง MNDA จะคืนเมืองลาเสี้ยวให้กับกองทัพเมียนมาภายใน มิ.ย.68”

สนข. Myanmar Now รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในจีนและเมียนมาว่า กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (MNDA) หรือกลุ่มโกกั้งเมืองเลาโก้ง ยินยอมคืนเมืองลาเสี้ยว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานตอนเหนือ และเป็นที่ตั้งของ บก.ภาคทหารบก ภาค ตอ.น. ให้กับกองทัพเมียนมาภายใน มิ.ย.68 หลังลงนามข้อตกลงหยุดยิงร่วมกับกองทัพเมียนมาเมื่อ 18 ม.ค.68 ที่เมืองคูนหมิง มณฑลยูนนาน และมีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ม.ค.68 หลังจากนั้นจีนจะกลับมาเปิดด่านชินชเวฮอ ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ (UWSA) ประกาศกลับมาเปิดด่านตรวจชายแดนที่เมืองน้ำตืด ซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองของว้า เมื่อ 20 ม.ค.68 หลังได้รับอนุญาตจากทางการจีน

23 ม.ค.68 ญี่ปุ่น “เกิดเหตุไล่แทงผู้คนบริเวณสถานีรถไฟในเมื่องนางาโอะ”

เกิดเหตุชายวัยกลางคน ไล่แทงผู้คนที่สัญจรอยู่บริเวณสถานีรถไฟ ของสถานีรถไฟ เจอาร์ นางาโอะ ในเมื่องนางาโอะของญี่ปุ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นพนักงานออฟฟิศชายวัย 49 ปี และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ส่วนผู้ก่อเหตุได้วิ่งหนีไปทางโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มีผู้พบเห็นว่าผู้ก่อเหตุได้กลับมาวนเวียนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอีกครั้งในช่วงนั้น คาดว่าอาจกำลังมองหาเหยื่อรายใหม่ และขณะนี้ก็ยังไม่มียุติว่าตำรวจสามารถจับกุมเขาได้ แต่เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าเป็นการก่อเหตุแบบไม่เจาะจงเหยื่อ

23 ม.ค.68 เวียดนาม “เวียดนามมีแผนจะจัดซื้อปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน K9 SPH จากเกาหลีใต้”

เว็บไซต์ Asian Military Review รายงาน ว่า เวียดนามมีแผนจะจัดซื้อปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน แบบ K9 (Self-Propelled Howitzer-K9 SPH) ขนาด 155 มม. จำนวน 20 กระบอก มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท Hanwha Aerospace ของเกาหลีใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือ หากจัดซื้อได้สำเร็จ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเวียดนาม ทั้งยังกระชับความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีใต้ รวมทั้งจะทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ต.ต. และประเทศที่ 11 ของโลก ที่ติดตั้ง K9 SPH นอกเหนือจากออสเตรเลีย อียิปต์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ อินเดีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โรมาเนีย และตุรกี

23 ม.ค.68 เมียนมา “กองกำลัง BGF ประกาศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตามแนวชายแดน”

สนข. Irrawaddy รายงานอ้างแถลงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของเมียนมา (BGF) เมื่อ 22 ม.ค.68 ว่า ทางกลุ่มแยกตัวออกจากอาชญากรรมหลอกลวงตามแนวชายแดน พร้อมอ้างว่า เป็นเพียงผู้ให้เข้าพื้นที่เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่เข้ามาดำเนินการ และ BGF อนุญาตนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจกฎหมายเท่านั้น เช่น การตั้งโรงงาน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และเป็นทางเลือกในการทำงานเพิ่มเติมนอกจากการทำเกษตร อย่างไรก็ตาม BGF กำลังให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยจากอาชญากรรมหลอกลวงตามแนวชายแดน และดำเนินการกับผู้กระทำผิด ซึ่ง BGF พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

27 ม.ค.68 เมียนมา “กองทัพคะฉิ่นอิสระยึดสนามบินพะโมในรัฐคะฉิ่น”

สนข. RFA รายงานว่า กองทัพคะฉิ่นอิสระ (KIA) และพันธมิตร ยึดสนามบินเมืองพะโม (เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางตอนใต้ของรัฐคะฉิ่นใกล้กับภาคมันตะเลย์) ในรัฐคะฉิ่นได้สำเร็จ หลังการสู้รบในเมืองพะโม เริ่มรุนแรงมาตั้งแต่ 23 ม.ค.68 และพลเรือนไม่สามารถใช้สนามบินแห่งนี้ได้ตั้งแต่ 4 ธ.ค.67 โดยสนามบินพะโม เป็นศูนย์กลางในการขนส่งเสบียงบำรุงกำลังพลของกองทัพเมียนมาภายในภูมิภาค ปัจจุบัน KIA มุ่งเป้าเข้ายึด บก.ควบคุมทางยุทธการที่ 21 เป็นลำดับต่อไป

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

10 ม.ค.68 อัฟกานิสถาน “กองทัพปากีสถานโจมตีทางอากาศชายแดนอัฟกานิสถาน”

เว็บไซต์ สนข. Khaama Press ของอัฟกานิสถาน รายงานว่า กองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ด้วยการยิงขีปนาวุธไปยังชายแดน Nava ในเขต Sarkani จ.Kunar อัฟกานิสถาน เมื่อเวลา 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของปากีสถาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพปากีสถานได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ Murgha และ Laman เขต Barmal จ.Paktika ทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน โดยใช้เครื่องบินไอพ่นทิ้งระเบิดโจมตีกลุ่มติดอาวุธ Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ซึ่งมีฐานที่มั่นในอัฟกานิสถาน

ตะวันออกกลาง

1 ม.ค.68 ตุรกี “เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS กว่า 500 คน ช่วง 12 วันที่ผ่านมา”

สนข. Al Jazeera รายงานว่า นายอาลี เยอร์ลีกายา รัฐมนตรีมหาดไทยตุรกี ระบุว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Islamic State (IS) จำนวน 536 ราย ในปฏิบัติการทั่วประเทศช่วง 12 วันที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อรหัส GURZ-34 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย โดยนายเยอร์ลีกายา เน้นย้ำว่า รัฐบาลตุรกีมุ่งมั่นที่จะกำจัดการก่อการร้ายออกจากประเทศอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ตุรกีกำหนดให้กลุ่ม IS เป็นองค์กรก่อการร้ายตั้งแต่ปี 2556 หลังกลุ่ม IS อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ร้ายแรงหลายครั้งในประเทศ โดยรัฐบาลตุรกีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่ม IS ทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

2 ม.ค.68 ฉนวนกาซา “ทางการอิสราเอลอาจยกระดับปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา”

สนข.AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายอิสราเอล แคทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล เมื่อ 1 ม.ค.68 ที่เตือนว่าอิสราเอลอาจยกระดับปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา หากกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังคงเดินหน้ายิงจรวดโจมตีดินแดนของอิสราเอล และไม่ยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมด ที่ถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซา ตั้งแต่ 7 ต.ค.66 นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอลอ้างว่าสามารถสังหารนักรบของกลุ่มฮามาสจำนวนมาก ที่ปักหลักอยู่ภายในเมืองจาบาเลีย ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นมากกว่า 45,500 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 108,300 ราย

2 ม.ค.68 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซา เสียชีวิต 68 ราย”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา รวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นอัลมาวาซี เมืองข่านยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 2 ม.ค.68 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 68 ราย โดยผู้เสียชีวิตในเหตุโจมตีครั้งนี้รวมถึงนายมาห์มูด ซาลาห์ อธิบดีสำนักงานตำรวจฉนวนกาซา และนายฮุสเซน ซาห์วาน ซึ่งเป็นผู้ช่วย ขณะที่กองทัพอิสราเอล ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสังหารนายซาห์วาน ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกล่าวถึงการเสียชีวิตของนายซาลาห์แต่อย่างใด

3 ม.ค.68 ปาเลสไตน์ “ปาเลสไตน์สั่งให้สำนักข่าว Al Jazeera หยุดเสนอข่าว”

ทางการปาเลสไตน์ มีคำสั่งให้ สนข.Al Jazeera ของกาตาร์ ยุติการเผยแพร่ข่าวในเขตเวสต์แบงก์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาคารสำนักงานในเมือง รามัลเลาะห์ โดยระบุว่าสำนักข่าวแห่งนี้เผยแพร่ข่าวที่มีเนื้อหาหยาบคาย ปลุกปั่น และมีอคติให้เกิดความไม่สงบ ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Al Jazeera ได้รายงานข่าวว่า กองกำลังความมั่นคงของปาเลสไตน์ใช้กำลังเข้าปราบปรามกลุ่มติดอาวุธในค่ายผู้พลัดถิ่นในเมืองเจนนิน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย ซึ่งปาเลสไตน์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และมองว่าการนำเสนอข่าวนี้น่ามีมุมมองที่เป็นเท็จ อนึ่ง นับเป็นครั้งที่ 2 ในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ Al Jazeera ถูกตรวจสอบในปาเลสไตน์

5 ม.ค.68 ฉนวนกาซา “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิต 31 ราย”

สนข.AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์หน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ซึ่งรวมถึงเมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือ และเมืองข่านยูนิส ทางตอนใต้ เมื่อ 4 ม.ค.68 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 31 ราย อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซา ระบุว่าในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารกองทัพของอิสราเอลในฉนวนกาซาทั้งสิ้น 136 ราย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสเริ่มการเจรจากับอิสราเอลในกาตาร์ เมื่อ 3 ม.ค.68 เพื่อบรรลुข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกัน

6 ม.ค.68 ซีเรีย “ผู้นำตุรกีอ้างว่ารัฐบาลซีเรียชุดใหม่ตั้งใจจะกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเรเจ็ป ไทย์ยิบ แอร์โดวัน ผู้นำตุรกี เมื่อ 5 ม.ค.68 ที่อ้างว่ารัฐบาลซีเรียชุดใหม่ ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มต่อต้านในซีเรีย ที่โค่นล้มอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำเผด็จการ เมื่อ ธ.ค.67 นั้น มีความตั้งใจที่จะกวาดล้างพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (PKK) ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของชาวเคิร์ดที่อยู่ในซีเรีย เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน และเอกภาพของประเทศชาติ พร้อมเน้นย้ำว่า กลุ่ม PKK ไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้ว นอกเหนือจากการที่ต้องยอมจำนนต่อตุรกีและยุติการก่อการร้าย ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมตุรกี ออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการสังหารนักรบของกลุ่ม PKK 36 ราย ในพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรีย และทางตอนเหนือของอิรัก

11 ม.ค.68 เยเมน “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเยเมนที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่ม Houthi”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในหลายพื้นที่ของเยเมน อาทิ เมืองโฮเดดาห์ เมืองเฮชยาซ ทางตะวันออก และกรุงซานา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏ Houthi เมื่อ 10 ม.ค.68 โดยสร้างความเสียหายให้กับโรงงานไฟฟ้า 1 แห่ง และท่าเรือ 2 แห่ง โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่า การโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้กลุ่ม Houthi ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอล พร้อมอ้างว่ากลุ่ม Houthi ใช้โรงงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ เพื่อนำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางทหาร ขณะที่สถานีโทรทัศน์ Al-Masirah ของกลุ่ม Houthi รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย บาดเจ็บ 9 ราย

14 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสอ้างสามารถสังหารทหารอิสราเอล จำนวน 10 นาย ในฉนวนกาซา”**

สนช.ต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาบู โอไบดา โฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มติดอาวุธฮามาส เมื่อ 13 ม.ค.68 ที่ระบุว่า ในช่วง 72 ชั่วโมง ที่ผ่านมา นักรบกองพล Al-Qassam ของกลุ่มฮามาสสังหารทหารอิสราเอลจำนวน 10 นาย ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา พร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพอิสราเอล จะยอมถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวก็ต่อเมื่อบรรลุเป้าหมาย คือการทำลายล้างและก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ ต.ค.67 กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสสามารถรวบรวมกำลังพลขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

14 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “ผู้นำสหรัฐฯ ระบุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาใกล้จะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ 13 ม.ค.68 ที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา และปล่อยตัวประกัน ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ตามที่เขาได้ให้รายละเอียดไว้เมื่อหลายเดือนก่อน กำลังจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้ และยืนยันย้ำว่า สหรัฐฯ เป็นผู้ชนะทุกการแข่งขันในเวทีโลก เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 ปีที่แล้ว โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้น แต่คู่แข่งและศัตรูของสหรัฐฯ กลับอ่อนแอลง ทั้งนี้ สุนทรพจน์ดังกล่าวถือเป็นการแถลงต่อสาธารณชนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ไบเดนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ใน 20 ม.ค.68

17 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา”**

ทางการสหรัฐฯ และกาตาร์ ระบุว่า การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา ประสบความสำเร็จแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 19 ม.ค.68 เพื่อยุติสงครามที่ยาวนาน 15 เดือน ซึ่งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 46,000 ราย โดยข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วย การหยุดยิงระยะเวลา 6 สัปดาห์ การถอนกำลังทหารอิสราเอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ด้านนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ และนำตัวประกันที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้กลับคืนสู่ครอบครัว ขณะเดียวกันชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาออกมาเฉลิมฉลองการหยุดยิงตามท้องถนน หลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงจากการขาดแคลนอาหาร น้ำ และเชื้อเพลิง ตลอดช่วงเวลาที่เกิดสงครามดังกล่าว

17 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีในหลายพื้นที่ก่อนข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสจะมีผลบังคับใช้”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา เมื่อ 16 ม.ค.68 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 77 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย โดยการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทางการสหรัฐฯ และกาตาร์ ประกาศว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสประสบความสำเร็จแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 19 ม.ค.68 เพื่อยุติสงครามที่ยาวนาน 15 เดือน ด้านเจ้าหน้าที่ของทางการอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลจะไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐบาลของอิสราเอล

18 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลรับรองข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา”**

สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงการณ์ระบุว่า คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลรับรองข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา และปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสแล้ว เมื่อ 17 ม.ค.68 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งหมดจะพิจารณารับรองข้อตกลงดังกล่าวต่อไป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกำหนดการใน 19 ม.ค.68 ซึ่งจะช่วยยุติสงครามในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 15 เดือน ทั้งนี้ ระยะเวลาแรกของข้อตกลงดังกล่าวจะมีการหยุดยิงเบื้องต้นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนั้นกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน 33 ราย ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำประมาณ 990 - 1,650 ราย ซึ่งรวมถึงสตรีชาวปาเลสไตน์และเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี

19 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “ปฏิบัติการโจมตีในฉนวนกาซาของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย”**

สนข.Reuters รายงานว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และบาดเจ็บ 25 ราย ท่ามกลางความล่าช้าในการเริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไป โดยมีการยิงปืนใหญ่และใช้เครื่องบินรบโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางตอนเหนือและตอนกลางของฉนวนกาซา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่เริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิง จนกว่ากลุ่มฮามาสจะส่งรายชื่อของตัวประกันที่เตรียมปล่อยตัวให้กับอิสราเอล อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดระบุว่ากลุ่มฮามาสส่งรายชื่อตัวประกัน 33 ราย ที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวใน 19 ม.ค.68 ตามข้อตกลงแล้ว

20 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “ฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอล 3 รายแรก หลังข้อตกลงหยุดยิงเริ่มต้นขึ้น”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กลุ่มติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวประกันสตรีชาวอิสราเอล 3 รายแรก ที่ถูกจับไปในฉนวนกาซาตั้งแต่ 7 ต.ค.66 หลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ 19 ม.ค.68 ด้านกองทัพอิสราเอลยืนยันว่ากลุ่มฮามาสส่งตัวประกันเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดในฉนวนกาซา จากนั้นทหารอิสราเอลนำตัวประกันทั้งหมดข้ามพรมแดนกลับเข้าไปยังอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้ว อย่างไรก็ตาม พลเรือตรี ดาเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอล ระบุว่ากองทัพอิสราเอลเคลื่อนกำลังพลไปยังบริเวณพื้นที่รอบนอกของฉนวนกาซา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและการโจมตี หากกลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา

20 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ 90 ราย หลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้”**

ทางการอิสราเอล ระบุว่านักโทษชาวปาเลสไตน์ 90 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้หญิงและเด็กได้รับการปล่อยตัวไป โดยการปล่อยตัวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ 19 ม.ค.68 ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาส ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล 3 รายแรกซึ่งทั้งหมดเป็นผู้หญิง

20 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “ฮามาสยืนยันปล่อยตัวประกันอิสราเอลชุดที่ 2 ตามกำหนดเดิมใน 25 ม.ค.68”**

กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลชุดที่ 2 จำนวน 4 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ในเรือนจำอิสราเอล ตามกำหนดเดิมใน 25 ม.ค.68 ซึ่งเป็นการปฏิเสธถ้อยแถลงของนาย Nahed Al-Fakhouri หน.สนง.ฝ่ายสื่อของกลุ่มฮามาส ที่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าตัวประกันชุดที่ 2 จะได้รับการปล่อยตัวล่าช้าจากกำหนดเดิมไป 1 วัน เป็น 26 ม.ค.68 ทั้งนี้ การหยุดยิงระยะที่ 1 ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ซึ่งมีกรอบเวลา 42 วัน กำหนดให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษในทุก 7 วัน โดยที่ตัวประกันชาวอิสราเอลชุดแรก จำนวน 3 ราย และนักโทษชาวปาเลสไตน์ 90 ราย ได้รับการปล่อยตัวในวันแรกที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ม.ค.68

21 ม.ค.68 **ฉนวนกาซา “นรม.กาดาร์คาดหวังว่ารัฐบาลปาเลสไตน์จะกลับมาปกครองฉนวนกาซาอีกครั้ง”**

นายเชค มุฮัมมัด บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน ญาสซิม อาล ซานี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ เปิดเผยระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ประจำปี 2568 ที่เมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ว่า รัฐบาลปาเลสไตน์จะกลับมามีบทบาทในการปกครองฉนวนกาซาอีกครั้ง หากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสสิ้นสุดลง พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ประเทศอื่นใดเป็นผู้กำหนดแนวทางการปกครองดินแดนแห่งนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลปาเลสไตน์เคยเผชิญกับการต่อต้านจากกลุ่มฮามาส และถูกขับไล่ออกจากฉนวนกาซา หลังจากพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองในปี 2550

22 ม.ค.68 **เยเมน “กลุ่ม Houthi ในเยเมนถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศอีกครั้ง”**

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เผยแพร่แถลงการณ์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ขึ้นบัญชีกลุ่ม Ansar Allah หรือกลุ่ม Houthi ในเยเมน เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (Foreign Terrorist Organization-FTO) อีกครั้ง เนื่องจากกลุ่ม Houthi ดำเนินการที่คุกคามความมั่นคงของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในประเทศพันธมิตร และก่อเหตุที่เป็นภัยต่อความมั่นคงด้านการค้าทางทะเลในทะเลแดงหลายครั้ง พร้อมกันนี้จะมอบหมายให้ สนง.เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ยุติความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่ม Houthi อนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์เคยขึ้นบัญชีกลุ่มฮูซีเป็น FTO และกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษ (Specially Designated Global Terrorist-SDGT) เมื่อปี 2564 ก่อนลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ถอนชื่อกลุ่ม Houthi ออกจากทั้งสองสถานะในปีเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเยเมน อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่ม Houthi ก่อเหตุโจมตีเรือในทะเลแดงและอ่าวเอเดนทำให้อดีตประธานาธิบดีไบเดนขึ้นบัญชีกลุ่ม Houthi เป็น SDGT อีกครั้ง เมื่อ 17 ม.ค.67 ขณะที่สถานะ SDGT นั้นมีบทลงโทษทางเศรษฐกิจที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงกว่าสถานะ FTO

26 ม.ค.68 เลบานอน “อิสราเอลกับกลุ่มอิซบูลลอฮ์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงถึง 18 ก.พ.68”

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิซบูลลอฮ์ในเลบานอนจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึง 18 ก.พ.68 โดยเป็นการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 60 วัน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 พ.ย.67 และครบกำหนดเมื่อ 26 ม.ค.68 นอกจากนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลเลบานอน อิสราเอล และสหรัฐฯ จะเริ่มจัดการเจรจาเกี่ยวกับการส่งตัวนักโทษชาวเลบานอนที่ถูกอิสราเอลจับกุม หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลเมื่อ 7 ต.ค.66 กลับสู่เลบานอน ด้านนายนะญิบ มิโกตี นรม.รักษาการของเลบานอน ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ขยายเวลาไปถึง 18 ก.พ.68 ขณะที่กลุ่มอิซบูลลอฮ์ยังไม่แสดงท่าทีต่อแถลงการณ์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐฯ ทั้งนี้ การขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐฯ เนื่องจากอิสราเอลต้องการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงเพื่อคงกำลังทหารเอาไว้ในเลบานอน และรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ในพื้นที่ต่อไปอีกระยะ

26 ม.ค.68 อิสราเอล “สหรัฐฯ สั่งการให้กองทัพยกเลิกคำสั่งระงับการจัดส่งมอบระเบิดให้แก่อิสราเอล”

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยผ่าน Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเมื่อ 25 ม.ค.68 ที่ระบุว่า ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ยกเลิกคำสั่งระงับการจัดส่งมอบระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ให้แก่อิสราเอล ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นในสมัยรัฐบาลของโจ ไบเดน เนื่องจากความกังวลว่าระเบิดเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการในเมืองราฟาห์ และพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา ที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล เพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่ดังกล่าว

27 ม.ค.68 เลบานอน “ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย”

กระทรวงสาธารณสุขเลบานอน ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 26 ม.ค.68 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย และบาดเจ็บ 124 ราย ในจำนวนนี้มีทหารเลบานอนเสียชีวิต 1 นาย โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนชาวเลบานอนจำนวนมากพยายามกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง แม้จะมีคำสั่งห้ามจากกองทัพอิสราเอล หลังกำหนดการถอนกำลังทหารของอิสราเอลในเลบานอนสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน ยิงเตือนเพื่อขับไล่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอฮ์ที่ยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม ขณะที่ รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาอิสราเอลว่าจงใจถ่วงเวลาการถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน

27 ม.ค.68 เลบานอน “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์คัดค้านการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอล”

นายนะอีม กอซิม ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ครบกำหนด 60 วันไปแล้วตั้งแต่ 26 ม.ค.68 และกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ไม่เห็นว่ามีควมจำเป็นแต่อย่างใดที่จะต้องขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีกจนถึง 18 ก.พ.68 เพื่อเอื้อให้อิสราเอลชะลอการถอนกำลังทหารออกจากดินแดนเลบานอน ตามที่สหรัฐฯ ประกาศเมื่อ 26 ม.ค.68 นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยังระบุว่า ที่ผ่านมากลุ่มฮิซบอลลอฮ์เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและอดทนอดกลั้นที่จะไม่ใช้กำลังตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลซึ่งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากถึง 1,350 ครั้ง นับตั้งแต่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อ 27 พ.ย.67

แอฟริกา

22 ม.ค.68 ดีอาร์คองโก “ดีอาร์คองโกขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบหลังกลุ่มกบฏรุกคืบเข้าไปใน จ.นอร์ทคิวิ”
สนข.ต่างประเทศ รายงานว่ากองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ หลังกลุ่มกบฏ M23 รุกคืบเข้าไปใน จ.นอร์ทคิวิ ทางภาคตะวันออกของประเทศ โดยพลเอกซิลแวง เอเกนเก โฆษกกองทัพดีอาร์คองโก ระบุว่า การปะทะกันระหว่างกองทัพ กับกลุ่ม M23 ยังคงดำเนินไปในหลายพื้นที่ทางตะวันออก อาทิ เขตลูเบโร ที่ราบสูงซาเก และเขตนีรากองโก พร้อมยืนยันว่ากองทัพดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อหยุดยั้งการรุกรานของกลุ่มกบฏและฟื้นฟูสันติภาพในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกยังคงเลวร้ายลง ส่งผลให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมทวีรุนแรงขึ้น ทำให้ประชาชนกว่า 7 ล้านรายต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่าในช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา มีผู้พลัดถิ่นในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 237,000 ราย

27 ม.ค.68 ดีอาร์คองโก “กลุ่มกบฏในดีอาร์คองโกเข้ายึดเมืองใหญ่ที่สุดในทางตะวันออกของประเทศ”
สนข.Reuters รายงานว่า กลุ่มกบฏในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือดีอาร์คองโก (DR Congo) เข้ายึดเมืองโกมา เมืองที่ใหญ่ที่สุดในทางตะวันออกของประเทศ หลังปฏิบัติการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพพลี้ภัยออกจากพื้นที่ดังกล่าว และสร้างความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงเป็นสงครามระดับภูมิภาค โดยนายคอร์เนลล์ นังกา ผู้นำกลุ่มกบฏในดีอาร์คองโกออกคำสั่งให้กองกำลังของรัฐบาลในเมืองโกมา ยอมจำนนภายใน 48 ชั่วโมง พร้อมอนุญาตให้ทหารของรัฐบาลถอนกำลังออกจากเมืองดังกล่าวผ่านทางแม่น้ำไปยังเมืองใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ทหารรัฐบาลที่ยอมจำนนต้องไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในเมืองโกมา ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว

30 ม.ค.68 ดีอาร์คองโก “กลุ่มกบฏ M23 ในดีอาร์คองโกยังคงเดินทางปฏิบัติภารกิจทางทหาร”
สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดา ยังคงเดินทางปฏิบัติภารกิจรุกคืบในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศ หลังเข้ายึดเมืองโกมา ที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดนอร์ทคิวิ ขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโก ประกาศเดินทางปฏิบัติภารกิจทางทหารเพื่อทวงคืนพื้นที่ดังกล่าว ด้านประธานาธิบดีเฟลิซซ์ ชิเซเคดี ผู้นำดีอาร์คองโก ยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกจะใช้มาตรการทางทหารในการตอบโต้กลุ่ม M23 พร้อมระบุว่า การมีอยู่ของทหารรวันดาหลายร้อยนายในดินแดนดีอาร์คองโกกำลังทำให้สถานการณ์ทวีตึงเครียดมากขึ้น และอาจนำไปสู่ผลกระทบที่คาดไม่ถึง อย่างไรก็ตาม ทางกรรวันดาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าให้การสนับสนุนกลุ่ม M23

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

1 ม.ค.68 สหรัฐฯ “คนร้ายขับรถชนฝูงชนในนิวยอร์กวันขึ้นปีใหม่ ผู้เสียชีวิต 15 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถชนฝูงชน บนถนนบูร์บง ในย่านเพรนซ์ควอเตอร์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนิวยอร์ก รัฐลุยเซียนา ของสหรัฐฯ เมื่อ 1 ม.ค.68 ช่วงเวลาประมาณ 03.15 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 35 ราย ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจเมืองนิวยอร์ก ระบุว่าผู้ก่อเหตุพยายามขับรถไล่ชนประชาชนให้ได้มากที่สุด และยังมีปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย บาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตาม สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ยืนยันว่า คนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการลงมือก่อเหตุเพียงลำพัง โดยมีแรงจูงใจจากการฝึกฝากลุ่ม Islamic State (IS)

ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอเมริกัน อายุ 42 ปี จากรัฐเท็กซัส และเป็นทหารผ่านศึกสหรัฐฯ ที่เคยประจำการในอัฟกานิสถาน ระหว่างปี 2552-2553 โดยเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืน ระเบิดแสวงเครื่อง และธงของกลุ่ม IS ภายในรถกระบะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในหลายเมืองทั่วสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุข้างต้น โดยเฉพาะกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งจะมีการจัดรัฐพิธีศพของนายจิมมี คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 39 ใน 9 ม.ค.68 และพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใน 20 ม.ค.68

1 ม.ค.68 สหรัฐฯ “เหตุระเบิดรถกระบะไฟฟ้าในนครลาสเวกัส เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 ราย”

เกิดเหตุรถกระบะไฟฟ้าไซเบอร์แทรคของเทสลา ระเบิดไฟลุกไหม้นอกโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชันแนล ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐฯ ส่งผลให้คนขับเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บ 7 ราย สำนักงานตำรวจลาสเวกัส ระบุว่า ผู้ก่อเหตุข้างต้น เป็นสมาชิกหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐฯ โดยผู้ก่อเหตุได้ฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง ก่อนที่รถกระบะไฟฟ้าจะระเบิด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ ด้านสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) รายงานว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย และยังไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเหตุการณ์รถกระบะไฟฟ้าระเบิด กับเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถชนฝูงชนในเมืองนิวยอร์ก อนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีชายคนหนึ่งขับรถชนฝูงชนที่กำลังเฉลิมฉลองปีใหม่ในนิวยอร์ก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย สำหรับโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชันแนล ในลาสเวกัส เป็นโรงแรมในเครือบริษัทของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

3 ม.ค.68 มอนเตเนโกร “เหตุกราดยิงในเมืองเซตินเยของมอนเตเนโกร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายลาซาร์ เซปาโนวิช ผู้อำนวยการตำรวจมอนเตเนโกร ที่ระบุว่า เกิดเหตุชายชาวมอนเตเนโกร อายุ 45 ปี ก่อเหตุกราดยิงในเมืองเซตินเย ของมอนเตเนโกร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทและเพื่อนของผู้ก่อเหตุ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวเองเสียชีวิต เมื่อ 2 ม.ค.68 ขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นเหตุกราดยิงครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึง 3 ปี ที่เกิดขึ้นในเมืองเดียวกัน โดยใน ส.ค.65 เคยเกิดเหตุคนร้ายยิงประชาชนเสียชีวิต 10 ราย ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยิงเสียชีวิต

4 ม.ค.68 รัสเซีย “FSB จับกุมผู้ก่อการร้าย 4 ราย ที่พยายามก่อเหตุระเบิดบริเวณตอนกลางของรัสเซีย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซีย (FSB) ที่ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ FSB สามารถจับกุมวัยรุ่นรัสเซีย จำนวน 4 ราย พร้อมกับยึดส่วนประกอบการทำวัตถุระเบิด เพื่อเตรียมนำไปใช้ก่อเหตุลอบวางระเบิดโจมตีประชาชนในนครเยคาเตรินเบิร์ก แคว้นสเวียร์ดลอฟสค์ ทางตอนกลางของรัสเซีย ซึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้มีแนวคิดของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่ง ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรก่อการร้ายในรัสเซีย นอกจากนี้ FSB ยังระบุว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยก่อเหตุลอบวางเพลิงรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ของรัสเซีย เมื่อ 22 ธ.ค.67

5 ม.ค.68 ยูเครน “ผู้สื่อข่าวรัสเซียเสียชีวิตจากการถูกกองกำลังยูเครนโจมตีด้วยโดรนในยูเครน”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการรัสเซียที่ยืนยันว่านายอเล็กซานเดอร์ มาร์เตมยานอฟ ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน Izvestia ของรัสเซีย เสียชีวิตจากการถูกกองกำลังยูเครนโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือ โดรน ในแคว้นโดเนตสค์ ทางตะวันออกของยูเครน เมื่อ 4 ม.ค.68 นอกจากนี้ การโจมตีดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้สื่อข่าวจาก สนช.RIA ของรัฐบาลรัสเซียที่เดินทางไปพร้อมกับนายมาร์เตมยานอฟ ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ขณะที่นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ประณามว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายที่โหดเหี้ยม

5 ม.ค.68 รัสเซีย “รัสเซียให้คำมั่นจะตอบโต้ยูเครน กรณีที่ยิงขีปนาวุธโจมตีในพื้นที่แคว้นเบลโกรอด”

สนข.AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เมื่อ 4 ม.ค.68 ที่ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้ยูเครน กรณีที่ยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธี (ATACMS missiles) ของสหรัฐฯ โจมตีเข้าไปในแคว้นเบลโกรอด ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน เมื่อ 3 ม.ค.68 อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่า กองทัพรूसเซียสามารถทำลายขีปนาวุธเหล่านี้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ เมื่อ พ.ย.67 รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธยุทธโศภรณ์ของสหรัฐฯ โจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้ามาช่วยกองทัพรัสเซียทำสงครามในยูเครน

7 ม.ค.68 ยูเครน “กองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคูราโคเวทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จ”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เมื่อ 6 ม.ค.68 ที่ยืนยันว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคูราโคเว แคว้นโดเนตสค์ ทางตะวันออกของยูเครน ได้สำเร็จ ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังยูเครน ซึ่งมีกำลังพลประมาณ 15,000 นาย และเป็นศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงในแคว้นโดเนตสค์ อย่างไรก็ตาม ทางกรยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนกลับมาดุเดือดขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ใน 20 ม.ค.68 ซึ่งนายทรัมป์เคยให้คำมั่นว่าจะยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุด

11 ม.ค.68 รัสเซีย “รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธ HIMARS ที่ได้รับการสนับสนุน

สนข.Reuters รายงานว่า รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธ HIMARS ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ โจมตีซูเปอร์มาร์เก็ต Moloko ในเมืองโดเนตสค์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย เมื่อ 10 ม.ค.68 โดย สนข.RIA ของรัสเซีย ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย นอกจากนี้ นาย Denis Pushilin ผู้นำในเมืองโดเนตสค์ ระบุว่า ยูเครนยังทำการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในเมือง Svitlodarsk ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโดเนตสค์ การโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 8 ราย และอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งพังเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทางกรยูเครน ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว

11 ม.ค.68 **รัสเซีย “รัสเซียอ้างพบโดรนของยูเครนโจมตีพื้นที่เขตแอมบอฟ ผู้บาดเจ็บ 3 ราย”**

สนช.Reuters รายงานอ้างแถลงการณ์ของทางการรัสเซียที่ระบุว่า ยูเครนใช้โดรนโจมตีหลายพื้นที่ในรัสเซีย โดยเฉพาะในเมืองโคตอฟสค์ เขตแอมบอฟ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก เมื่อ 11 ม.ค.68 การโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และบ้านพักอาศัย 2 หลังได้รับความเสียหาย ขณะที่ กห.รัสเซียระบุว่าได้สกัดกั้นและทำลายโดรนของยูเครนในหลายภูมิภาคของประเทศ รวมแล้ว 85 ลำ เมื่อ 10 ม.ค.68 ด้านกองทัพอากาศยูเครนอ้างว่า รัสเซียใช้โดรน 74 ลำ โจมตีใส่พื้นที่ของยูเครน โดยยูเครนสามารถสกัดกั้นได้ 47 ลำ ขณะที่อีก 27 ลำหายไปจากเรดาร์ก่อนถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนอกจากจะมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้ว ยังมีการนำโดรนพาณิชย์ราคาถูกมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรง และยังเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย

12 ม.ค.68 **รัสเซีย “หน่วยรบพิเศษยูเครนจับกุมตัวทหารเกาหลีเหนือ 2 นาย ในแคว้นเคิร์สต์ของรัสเซีย”**

ประธานาธิบดีโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ระบุว่าเมื่อ 11 ม.ค.68 ว่าหน่วยรบพิเศษยูเครนจับกุมตัวทหารเกาหลีเหนือ 2 นาย ในแคว้นเคิร์สต์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ก่อนจะถูกนำตัวมายังกรุงเคียฟของยูเครน และส่งตัวต่อไปยังสำนักงานความมั่นคงของยูเครนดำเนินการสอบสวน นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือทั้ง 2 นาย ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่นเดียวกับเชลยศึกทุกคน และได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับนักข่าว ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนประกาศว่าสามารถจับกุมตัวทหารเกาหลีเหนือ หลังจากรัฐบาลเกาหลีเหนือส่งทหารกว่า 11,000 นาย มาช่วยกองทัพรัสเซียสู้รบกับกองกำลังยูเครนในแคว้นเคิร์สต์ของรัสเซีย ตั้งแต่ ต.ค.67

12 ม.ค.68 **ยูเครน “ผู้นำยูเครนระบุพร้อมปล่อยตัวทหารเกาหลีเหนือ 2 นาย”**

ประธานาธิบดีโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ระบุผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X หรือชื่อเดิม Twitter ว่ารัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะปล่อยตัวทหารเกาหลีเหนือ 2 นาย ที่ถูกหน่วยรบพิเศษยูเครนจับกุมตัวในแคว้นเคิร์สต์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย เมื่อ 11 ม.ค.68 ให้กับนายคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ หากเขาสามารถจัดการแลกเปลี่ยนทหารยูเครนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในรัสเซีย และยังระบุว่ามilitaryเกาหลีเหนือรายหนึ่งต้องการที่จะอยู่ในยูเครนต่อไป ขณะที่ทหารเกาหลีเหนืออีกรายต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ทั้งนี้ ทางการยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่ามีทหารเกาหลีเหนือประมาณ 11,000 นาย ช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้รบกับกองกำลังยูเครนในแคว้นเคิร์สต์ของรัสเซีย

13 ม.ค.68 รัสเซีย “รัสเซียกล่าวหายูเครนว่าพยายามก่อการร้ายด้านพลังงาน”

โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกล่าวหายูเครนกรณีพยายามโจมตีสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ Russkaya ในภูมิภาคครัสโนดาร์ ทางใต้ของรัสเซีย ซึ่งจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังท่อก๊าซ TurkStream ว่าเป็นการก่อการร้ายด้านพลังงาน โดยเป็นการกระทำต่อเนื่องจากเหตุระเบิดต่อก๊าซธรรมชาติ Nord Stream (ในทะเลบอลติก) และการยุติการส่งก๊าซธรรมชาติของสถานีจ่ายก๊าซ Sudzha (ภายใต้ข้อตกลงการส่งออกก๊าซธรรมชาติรัสเซียผ่านยูเครนที่ยูเครนไม่ต่ออายุ) เพื่อขัดขวางการส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรป ซึ่งจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคในยุโรป ทั้งนี้ ยูเครนพยายามใช้อากาศยานไร้คนขับ 9 ลำ โจมตีสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ Russkaya ซึ่งเป็นสถานีหลักในการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังท่อก๊าซ TurkStream (ผ่านทะเลดำไปยังตุรกีและประเทศทางใต้ของยุโรป) เมื่อ 11 ม.ค.67 แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียสกัดได้ทั้งหมด โดยสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงและยังให้บริการตามปกติ

15 ม.ค.68 สหรัฐฯ “อิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าวางแผนลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์”

สนช.NBC รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีของอิหร่าน ที่ระบุว่าทางการอิหร่านไม่เคยวางแผนลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลัง พ.ย.67 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายชาวอิหร่านคนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับแผนลอบสังหารนายทรัมป์ ซึ่งกล่าวหาว่าเขาได้รับคำสั่งจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ทั้งนี้ ในปี 2567 นายทรัมป์เผชิญกับความพยายามในการลอบสังหารจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างการปราศรัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ ในรัฐเพนซิลเวเนีย ส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าขวา และมีผู้เสียชีวิต 1 รายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นบริเวณสนามกอล์ฟส่วนตัวของนายทรัมป์ ในเมืองเวสต์ปาล์มบีช ของรัฐฟลอริดา

16 ม.ค.68 รัสเซีย “นายกรัฐมนตรีโปแลนด์อ้างว่ารัสเซียวางแผนก่อการร้ายโจมตีสายการบินทั่วโลก”

นายโดนัลด์ ทัสค์ นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ ระบุกับสื่อมวลชน ภายหลังจากพบหารือกับนายโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ที่กรุงวอร์ซอ ของโปแลนด์ เมื่อ 15 ม.ค.68 ที่อ้างว่ารัสเซียวางแผนก่อการร้ายโจมตีสายการบินของโปแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก พร้อมเน้นย้ำว่าโปแลนด์มีบทบาทสำคัญในเวทียุโรป ในการต่อต้านการก่อวินาศกรรมและการเบี่ยงเบนความสนใจที่รัสเซียกำลังก่อขึ้น อย่างไรก็ตาม นายทัสค์ไม่ได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ขณะที่ กต.รัสเซีย ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ พ.ย.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจลิทัวเนียจับกุมผู้ต้องหาลายรายที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อวินาศกรรมโจมตีเครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตก โดยทางการลิทัวเนียระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว

19 ม.ค.68 เฮติ “เคนยาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเฮติเพื่อสนับสนุนภารกิจ รปภ.”

สนข. สนข.ต่างประเทศ รายงานว่ารัฐบาลเคนยาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 217 นาย ไปยังเฮติ เมื่อ 18 ม.ค.68 เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยในเฮติ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรม จนทำให้ประชาชนกว่า 1 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ขณะที่อีก 10 ประเทศร่วมให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกำลังพลรวมกันกว่า 3,100 นาย ในภารกิจปราบปรามกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ให้การสนับสนุน ด้านนายคิปชัมบา มูร์โคเมน รัฐมนตรีมหาดไทยของเคนยา ระบุว่าเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจะเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 นาย ที่เคนยาส่งไปเมื่อปี 2567 พร้อมเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเคนยาที่จะระดมการสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อให้ภารกิจฟื้นคืนระบอบการปกครองในเฮติประสบความสำเร็จ

19 ม.ค.68 โคลอมเบีย “ทางการโคลอมเบียอ้างการโจมตีของกลุ่มกบฏ ELN ทำให้มีผู้เสียชีวิต 80 ราย”

นายอิวาน เวลาสเกซ รัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบีย ระบุว่ากลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติ (ELN) ปฏิบัติการโจมตีผู้นำชุมชนและอดีตสมาชิกกลุ่มกองทัพปฏิวัติแห่งชาติโคลอมเบีย (FARC) อดีตกลุ่มกบฏที่เจรจาสงบศึกกับรัฐบาลโคลอมเบีย เมื่อปี 2559 ในภูมิภาคคาตาตุมโบ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 ราย และพลัดถิ่นอีก 8,000 ราย ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ กุสตาโบ เบโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย ประณามกลุ่ม ELN ว่าก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมระงับการเจรจาสันติภาพกับกลุ่ม ELN เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มกบฏในโคลอมเบียมักปะทะกับรัฐบาลโคลอมเบีย และกลุ่มกบฏอื่น ๆ เพื่อแย่งชิงพื้นที่และรายได้จากการค้ายาเสพติด

22 ม.ค.68 รัสเซีย “สหรัฐฯ เตรียมคว่ำบาตรระดับสูงต่อรัสเซียหากไม่ยอมบรรลुข้อตกลงยุติสงคราม”

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุผ่าน Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ตัวเขาเป็นเจ้าของว่า จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรระดับสูงและเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซีย หากไม่ยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 3 ปี พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีการสูญเสียชีวิตจากความขัดแย้งดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะทำร้ายรัสเซียและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยิ่งกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ทั้งนี้ เมื่อ 21 ม.ค.68 ทรัมป์ขู่ว่าจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย หากปูตินปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

22 ม.ค.68 ออสเตรเลีย “ออสเตรเลียจับกุมผู้ก่ออาชญากรรมต่อต้านชาวยิว”

สนข.ABC News ของออสเตรเลีย รายงานว่า ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์เข้าจับกุม นาย Adam Moule อายุ 33 ปี ในข้อหาพยายามวางเพลิงโบสถ์ยิว Newtown ในนครซิดนีย์ เมื่อ 11 ม.ค.68 โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทั้งนี้ นาย Moule เป็นบุคคลที่ 9 ที่ถูกตั้งข้อหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อต้านชาวยิวนับตั้งแต่ ค.ศ.67 ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์คาดว่าจะจับกุมผู้ต้องสงสัยคนที่ 2 ในคดีเดียวกันในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทและอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังให้มีความครอบคลุมต่อสถานการณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงของออสเตรเลียยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายหรือรัฐบาลต่างประเทศ ขณะที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police-AFP) อยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมกรณีเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรม อาจได้รับการบ่มเพาะแนวคิดรุนแรงผ่านทางออนไลน์หรือถูกกระตุ้นให้ก่ออาชญากรรมต่อต้านชาวยิว โดย AFP ระบุได้ร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่ม Five Eyes และพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

24 ม.ค.68 ยูเครน “รัสเซียคัดค้านแนวคิดที่ให้นาโตจะส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพเข้าไปในยูเครน”

นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธแนวคิดที่ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) จะส่งกองกำลังพิทักษ์สันติภาพเข้าไปในยูเครน หากมีการหยุดยิงในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน พร้อมเน้นย้ำว่า รัสเซียไม่อาจยอมรับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากเป็นสาเหตุที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้น หลังประธานาธิบดีโวโลดีมีเยร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวต่อที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 22 ม.ค.68 ที่ระบุว่ายูเครนจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์สันติภาพของยุโรป อย่างน้อย 2 แสนนาย เพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของยูเครน

24 ม.ค.68 **รัสเซีย “รัสเซียทำลายโดรนโจมตีของกองกำลังยูเครน จำนวน 121 ลำ”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ที่ระบุว่า ในวันเดียวกัน กองทัพรัสเซียสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ของกำลังยูเครน จำนวน 121 ลำ ที่กำลังมุ่งโจมตีใน 13 แคว้นของรัสเซีย อาทิ แคว้นไรซาน แคว้นเคิร์สค์ แคว้นรอสตอฟ แคว้นเบลโกรอด แคว้นมอสโก และแคว้นโวโรเนซ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนโจมตีแคว้นเคียฟ ทางตอนกลางของยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ด้านกองทัพอากาศยานยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนของกองทัพรัสเซีย จำนวน 25 ลำ จากทั้งหมด 58 ลำ ที่โจมตีในพื้นที่แคว้นเคียฟได้สำเร็จ

29 ม.ค.68 **ออสเตรเลีย “ออสเตรเลียสกัดกั้นแผนโจมตีชาวฮิวด้วยระเบิด”**

สนช.ABC News ของออสเตรเลีย รายงานว่าตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ตรวจพบกลุ่มคาราวาน นักเดินทางในเมือง Dural นครซิดนีย์ ครอบครองวัตถุระเบิดจำนวนมาก เมื่อ 19 ม.ค.68 โดยรอง ผบ.ตร. รัฐนิวเซาท์เวลส์ ระบุมีข้อบ่งชี้ว่าวัตถุระเบิดอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุโจมตีต่อต้านชาวยิว วัตถุระเบิดที่พบมีรัศมีการระเบิด 40 เมตร ซึ่งหากก่อเหตุสำเร็จจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ เบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว แต่ยังคงต้องสืบสวนเพิ่มเติมร่วมกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) และหน่วยต่อต้านข่าวกรองออสเตรเลีย (ASIO) ต่อไป
